

**ม. เกษตร ถวายปริญญาเอกด้านสัตวศาสตร์
แต่ เจ้าชายอากิชิโน “วิจัยไก่ป่าของไทยต้นแบบไก่โลก”**

เจ้าชายอากิชิโนโนมिया พุมิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะ เสด็จพระราชดำเนินรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยพระอัจฉริยภาพของเจ้าชายอากิชิโน ที่ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัย “โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่” ในประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์ แต่ เจ้าชายอากิชิโน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่ ชาวไทยและชาวโลก

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนิน ถึงอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และนิสิตเฝ้ารับเสด็จ ในโอกาสนี้ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี กราบทูลต้อนรับ และ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ฐโนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้กราบทูลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เจ้าชายอากิชิโน ที่ทรงสนพระทัยในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยสัตว์ประเภทปลา นก และไก่ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์อันเป็นที่ประจักษ์แก่นักวิชาการเป็นอย่างดี ทรงมีผลงานทางวิชาการซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่ อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก เช่น พระนิพนธ์เรื่อง สมุดภาพไก่ในยุโรป ไก่กับคน : จากมุมมองชีวชาติพันธุวิทยา

จากความสนพระทัยเป็นพิเศษในเรื่องไก่ นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยร่วม ไทย-ญี่ปุ่น “Human-Chicken Multi-Relationships Research Project” (HCMR) –H.I.H. Prince Akishino’s Research under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn” หรือ “โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่” ใน ประเทศไทย ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับไก่ป่าของไทย โดยเฉพาะความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่าง ความเชื่อของมนุษย์กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่องวิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้าน และได้้นำความ เกี่ยวกับเรื่องนี้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการ ดำเนินโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่น เจ้าชายอากิชิโน ทรงพระกรุณาฯ รับเป็นองค์ประธานของโครงการ นับแต่เริ่ม ดำเนินการในปี พ.ศ. 2546 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโครงการวิจัยนี้ไว้ใน พระราชูปถัมภ์

เจ้าชายอากิชิโน ทรงให้ความสำคัญและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ HCMR ทรงศึกษาข้อมูลภาคสนามที่จังหวัดเชียงรายร่วมกับนักวิจัยในโครงการทั้งไทยและญี่ปุ่น และทรงมีพระดำริให้นำศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการความรู้ในหลายกหลายสาขากว่า 50 คนร่วมกันทำงานในเชิงสหวิทยาการ ทั้งด้านระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมของไก่ป่า ลักษณะพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ไก่ประกอบพิธีกรรม การเลี้ยงเพื่อขาย การชนไก่ และวิถีชีวิตระหว่างมนุษย์กับไก่อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ทรงค้นพบว่า การที่มีคนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกไก่ส่งผลต่อการพัฒนาของไก่จากไก่ป่าเป็นไก่บ้าน ดังนั้นโครงการ HCMR จึงถือได้ว่าเป็นงานวิจัยระดับโลกที่สำคัญและสามารถตอบโจทย์ที่ว่า การวิวัฒนาการจากไก่ป่าเป็นไก่บ้านและไก่ไทย คือ ต้นแบบของไก่ทั่วโลก

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อุดลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุมเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แต่ เจ้าชายอากิชิโน รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี ทุมเกล้าฯ ถวายพระมาลาและกราบพูลแสดงความชื่นชม

หลังจากเสร็จพิธี เจ้าชายอากิชิโน เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการวิจัยไก่ และในโอกาสนี้ เจ้าชายอากิชิโน ทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารกลางวัน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดถวายด้วย

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตั้งคณะวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Human-Chicken Multi-Relationships Project (HCMR) อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยจำนวน 600,000 บาท และสนับสนุนในระยะต่อไปอีก จำนวน 500,000 บาท ทั้งนี้โครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการได้รับพระราชานุญาตจาก เจ้าชายอากิชิโน เรียบร้อยแล้ว